

MGA OPEN HOUSE + COMMUNITY TOWN HALL

Tulongan kaming matukoy kung anong mga popondohang prayoridad para sa isang malakas at matatag na sektor ng sining at kultura:

Sa pagpapatibay ng Proposition E, ang Pagpapambalik ng Buwis ng Hotel para sa Sining at Kultura na mga Layunin (Restoration of Hotel Tax for Arts and Cultural Purposes), ang **San Francisco Arts Commission (SFAC)** at ang **Grants for the Arts (GFTA)** ay tatanggap ng pondo para sa isang bagong Pagkakaloob para sa Epekto ng Sining (Arts Impact Endowment) upang suportahan ang iba't ibang inisyatiba sa sining sa buong Lungsod!

Nais namin KAYO na tumulong hubugin kung paano ang mga bagong dolyar na ito ay pinakamainam na makapagbibigay ng suporta sa sektor ng sining at kultura sa San Francisco.

PARA SA HIGIT NA IMPORMASYON

sfartscommission.org
415-252-2255
ARTS-Impact@sfgov.org

1 Punan ang aming BOTOHAN (POLL), dito sa: <https://sf.arts-impact.com/poll/?locale=tl>

Magsasa sa Enero 22

2 Dumalo sa isang OPEN HOUSE para punan nang personal ang botohan (poll) at magbigay ng karagdagang puna:

- **Biyernes, Enero 11, 8 p.m.-10 p.m.**, ODC Dance Commons, 351 Shotwell St.
- **Sabado, Enero 12, 9 a.m.-tanghali**, Embarcadero Plaza
**Paalala: ang Open House na ito ay itutuon sa mga artist na lumahok sa Street Artist Vendor License Program ng Lungsod*
- **Sabado, Enero 12, 1 p.m.-4 p.m.**, Acción Latina, 2958 24th St. -
Magkakaloob ng interpretasyon sa Spanish
- **Huwebes, Enero 17, 11 a.m.-2 p.m.**, Auntie April's Chicken, Waffles and Soul Food Restaurant, 4618 3rd St.
- **Huwebes, Enero 17, 5 p.m.-8 p.m.**, African American Art & Culture Complex, 762 Fulton St.
- **Biyernes, Enero 18, 1 p.m.-3 p.m.**, Chinese Culture Center of San Francisco, 750 Kearny St. -*Magkakaloob ng interpretasyon sa Cantonese at Mandarin*
- **Lunes, Enero 21, 11 a.m.-2 p.m.**, Richmond District Neighborhood Center, 741 30th Ave.

3 Dumalo sa aming COMMUNITY TOWN HALL para magbigay ng puna sa napanukalang Plano Plano ng Paglalaan para sa mga Serbisyong Pangkultura (Cultural Services Allocation Plan)

- **Miyerkules, Pebrero 6, 5:30 p.m.-7 p.m.**, Herbst Theater, 401 Van Ness Ave.

Lahat ng lugar ng pagtitipon ay madaling mapuntahan sa pamamagitan ng pampublikong transportasyon at madaling magagamit ng ADA

TUNGKOL SA PROPOSITION E

Noong Nobyembre, ang Proposition E ay pinagtibay ng mga botante na binubuo ng 75% mayoriya kung kaya't maglalaan ng 1.5% mula sa 14% Buwis ng Hotel sa Lungsod para sa paggawa ng programa sa sining at kultura. Ang batas ay nagdagdag sa umiiral na suporta ng lungsod para sa GFTA, ang Cultural Equity Endowment, at mga Cultural Center. Kabilang din ang pagpondo para sa mga bagong prayoridad, gaya ng pondo sa pagsuporta ng mga distritong pangkultura (na pinangangasiwaan ng Office of Housing and Community Development ng Mayor) at ang bagong tatag na Pagkakaloob para sa Epekto ng Sining (Arts Impact Endowment) para matugunan ang mga umuusbong na pangangailangan sa sektor ng sining at kultura. Ang SFAC at GFTA ay naglunsad ng isang proseso ng paglahok ng publiko upang makatulong lumikha ng isang Plano ng Paglalaan para sa Serbisyong Pangkultura (Cultural Services Allocation Plan) para tumulong gumabay kung paano ang paggugol ng mga pondo sa bagong Pagkakaloob para sa Epekto ng Sining (Arts Impact Endowment) sa susunod na limang taon.

